
 

 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ 

 ประธาน กสม. โต้ข่าว ลดาวัลลิ์ ห่วง กสม. เดีย้ง หากไม่คลอด กสม. ๔ โดยเร็ว 
 

“วสั ติงสมิตร” ประธาน กสม. โต้ข่าว “ลดาวลัลิ์ วงศ์ศรีวงศ์” รอง หน. เพ่ือไทย เศร้า กสม.เจอแต่เร่ืองวุ่น 

วนัท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายวสั ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เปิดเผยวา่ 

ตามท่ีปรากฏข่าวในส่ือมวลชนฉบบัหน่ึงว่า นางลดาวลัล์ิ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย รู้สึกเศร้าใจ 

เม่ือไดข้่าววา่ ตนในฐานะ กสม. ยืน่ค  าร้องต่อ ป.ป.ช. ใหไ้ต่สวนนายชีพ จุลมนต ์อดีตประธานศาลฎีกา ในฐานะ

เจา้พนักงานไม่ร่วมแต่งตั้งบุคคลมาท าหน้าท่ีเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นการชั่วคราว อนัเป็น 

การละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบ เพื่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด  

และเป็นความเคราะห์ร้ายของประเทศไทยท่ีการสรรหา กสม.ชุดใหม่ ๗ คนเพื่อมาแทน กสม. 

ชุดปัจจุบนั มีเหตุให้สะดุดหยุดลง ใช้เวลาเกือบปีคร่ึงก็ยงัสรรหาไม่เสร็จ หากรอไปถึงเดือนพฤศจิกายนหรือ

ธันวาคม ๒๕๖๒ ยงัไม่ได้ กสม.ชุดใหม่ จะเกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการจดัท างบประมาณปี ๒๕๖๔  

เพื่อใชป้ฏิบติัหนา้ท่ีของ กสม.  

รวมทั้งความล่าช้าท่ีน าไปสู่สภาวะชะงกังนัของประเทศท่ีไร้องค์กรอิสระดา้นสิทธิมนุษยชนมาดูแล  

ท าให้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนถูกหมกัหมมจนถึงขั้นวิกฤต ถือเป็นความเคราะห์ร้ายของคนไทยทั้ง

ประเทศ นั้น  

ตนขอช้ีแจงว่า ขอ้ความตามข่าวดงักล่าวไม่ถูกตอ้งทั้งในขอ้กฎหมายและขอ้เท็จจริง เพราะกฎหมายให้

อ านาจ กสม. ชุดปัจจุบนั เปิดประชุมเพื่อพิจารณาและมีมติในทุกเร่ืองได ้หากมีการแต่งตั้งกรรมการชัว่คราวเพิ่ม

มาเพียง ๑ คน 

“ข้อห่วงกังวลที่ว่า  หากรอไปถึงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม ๒๕๖๒ ยงัไม่ได้ กสม.ชุดใหม่  

จะเกิดผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ เพื่อใชป้ฏิบติัหนา้ท่ีของ กสม. นั้น 

ไม่อาจเกิดข้ึนได ้หากมีการแต่งตั้งกรรมการชัว่คราวดงักล่าวเพิ่มมาเพียง ๑ คน ซ่ึงน่าจะสามารถท าไดภ้ายใน

เวลาไม่ถึง ๑๐ วนั ท าให้ กสม. สามารถเปิดประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการของบประมาณรายจ่าย



๒ 
 

 
 

ประจ าปี ๒๕๖๔ ซ่ึงตามปฏิทินการเสนอของบประมาณ แต่ละหน่วยงานจะตอ้งเสนอภายในเดือนมกราคมถึง

เดือนกุมภาพนัธ์  ๒๕๖๓” นายวสั กล่าว 

ประธาน กสม. กล่าวอีกว่า “ส่วนความเห็นท่ีว่า ความล่าช้าในการสรรหาและแต่งตั้ง กสม. ชุดใหม่ 

น าไปสู่สภาวะชะงักงันของประเทศท่ีไร้องค์กรอิสระด้านสิทธิมนุษยชนมาดูแล ท าให้ปัญหาการละเมิด 

สิทธิมนุษยชนถูกหมกัหมมจนถึงขั้นวิกฤต ถือเป็นความเคราะห์ร้ายของคนไทยทั้งประเทศนั้น ก็ไม่เป็นความ

จริงเลย เพราะ กสม. ชุดปัจจุบนั ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีทั้งดา้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชนจนเล่ืองลือไปในวงการระหวา่ง

ประเทศ และคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในการออกรายงานผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะเสร็จไปกวา่ร้อยละ 

๘๐ มาหยดุชะงกัในวนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เม่ือมีกรรมการลาออก ๒ คน แต่ปัญหาน้ีสามารถแกไ้ขไดด้ว้ย

การแต่งตั้งกรรมการชั่วคราวมาเพิ่มเพียง ๑ คน เช่นเดียวกนั ไม่เก่ียวกบัรอผลการสรรหาและแต่งตั้ง กสม.  

ชุดใหม่ดงักล่าว ซ่ึงน่าจะยงัตอ้งใชเ้วลาร่วม ๙๐ วนั” 

“น่าเช่ือว่า มีกระบวนการกดดนัใหค้ณะกรรมการสรรหาและวฒิุสภาพิจารณาผา่น กสม. ชุดใหม่โดยเร็ว 

โดยไม่ค  านึงถึงความเดือดร้อนเสียหายของประเทศชาติ ประชาชน สถาบนัสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทย และ

ส านกังาน กสม. เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๓ เดือน” นายวสั กล่าวในท่ีสุด 

 

เผยแพร่โดย ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 

ส านกัส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  
กลุ่มงานส่ือสารองคก์ร  
โทร. ๐ ๒๑๔๓ ๐๖๐๓, ๐๘ ๑๘๘๙ ๑๔๕๔   
 

 


